

Số: 278/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng**

Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng; thăm Hợp tác xã nuôi bò sữa và cánh đồng mẫu lớn, huyện Trần Đề. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012, sáu tháng đầu năm 2013, tình hình an ninh chính trị tại các chùa trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng về những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chủ động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nên có 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,75%, sản lượng lúa tăng 6%, sản lượng thủy hải sản tăng 16 % so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,87 %, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,8%, xuất khẩu đạt 175 triệu USD; thu ngân sách 952 tỷ đồng. Tỉnh đã chỉ đạo tích cực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều kết quả quan trọng: Đã huy động đầu tư trên 400 tỷ đồng, có 22 xã điểm, đạt 10-11 tiêu chí trở lên, có 48/60 xã ngoài điểm đạt 8 tiêu chí trở lên.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, và thực hiện chế độ cho các đối tượng chính sách tiếp tục được quan tâm, chú trọng; đã hỗ trợ bảo hiểm y tế cho trên 720 nghìn người, tạo việc làm mới cho hơn 13.600 người lao động, tăng 1,86 % cùng kỳ. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai xử lý có hiệu quả các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên Sóc Trăng còn có nhiều khó khăn, tình hình tiêu thụ lúa và các loại nông sản khác còn chưa ổn định; nuôi tôm còn tiềm ẩn các yếu tố rủi ro; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở một số nơi; thu hút các nguồn vốn đầu tư chưa nhiều; hạ tầng kinh tế - xã hội tuy có được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển trong thời gian tới Tỉnh đã đề ra. Lưu ý một số việc sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ; các Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhất là về vốn, thủ tục hành chính và bảo hiểm nông nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thị trường chống buôn lậu hàng giả, bình ổn giá trên địa bàn, phân đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền chủ trương, quan điểm, nguyên tắc đến các cấp, các ngành và người dân; xác định đây là Chương trình có chiến lược, lâu dài, kiên trì, thường xuyên, liên tục, thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đã đề ra; chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng quy hoạch, sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu mùa vụ để bảo đảm phát triển bền vững.

3. Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất gắn với thị trường; nâng cao chất lượng sản xuất hàng hóa nông nghiệp với qui mô lớn; có giải pháp huy động, sử dụng tốt nguồn lực của nhà nước, người dân và doanh nghiệp để nhân rộng các mô hình sản xuất, trước hết là các mô hình cánh đồng mẫu lớn. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo sơ kết Trung ương.

4. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để thực hiện; đồng thời tính toán, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án trên địa bàn với các hình thức đầu tư phù hợp để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại.

5. Tiếp tục quan tâm, chú trọng các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

6. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị trên địa bàn, nhất là công tác an ninh trong Dân tộc và Tôn giáo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ổn định cuộc sống cho đồng bào (chú ý đến đồng bào dân tộc Khmer).

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về hỗ trợ vốn cho Dự án di dời và hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho các hộ dân hiện đang sống xung quanh chùa Trà Sét: Thực hiện theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, đồng ý Tỉnh hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án theo qui định, giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các Bộ: Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định theo qui định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng, bố trí kế hoạch vốn 2014-2015 trên cơ sở lồng ghép với các chương trình mục tiêu. Trước mắt, xác định nhu cầu vốn 2013, báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ứng trước kế hoạch vốn 2014 để triển khai thực hiện.

2. Về hỗ trợ đầu tư vốn dự án trang thiết bị y tế chuyên dụng: Trước mắt, Tỉnh bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ: Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Y tế tổng hợp nhu cầu và đề xuất phương án hỗ trợ vốn cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất việc ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013.

3. Về việc hỗ trợ vốn cho các công trình: Kè chống sạt lở An Mỹ (huyện Kế Sách); sông Long Đực; sông Đại Ngãi (huyện Long Phú): Đồng ý chủ trương ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh. Trước mắt, Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện dự án theo qui định tại Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2011 về Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về hỗ trợ vốn Dự án đầu tư xây dựng mô hình thí điểm thủy lợi cấp, thoát nước riêng biệt vùng chuyên canh tôm (khu vực huyện Trần Đề): Thực hiện theo ý kiến tại văn bản số 284/TB-VPCP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

5. Về vốn đầu tư Dự án xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn, chống nước biển dâng và đường phục vụ an ninh quốc phòng (huyện Trần Đề); các đê bao chống nước biển dâng của khu vực Vĩnh Châu và khu vực huyện đảo Cù Lao Dung: Đây là các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giao các Bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp đề xuất theo qui hoạch; Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính thẩm định và cân đối nguồn vốn cho các dự án theo đúng qui định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Về việc chuyển giao một phần đất của Công ty Lâm nghiệp Sóc Trăng (trực thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam) để triển khai Dự án Trang trại

chăn nuôi bò sữa tập trung và Nhà máy chế biến sữa của Tỉnh: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương làm việc với Tỉnh để rà soát lại đất đai, diện tích rừng hiện có, thống nhất phương án (có đánh giá tác động môi trường) xử lý theo qui định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đề Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao Động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Công TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX; NC
- Lưu: VT, Vụ III (3). Th **VP**

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Nguyễn Quang Thắng